

ĐIỂM NHẤN



Red Tiger hân hạnh giới thiệu: Di Sản của Người Viking EveryWay™

Bước vào thế giới Viking vinh quang, nơi những ngọn gió thì thào câu chuyện chiến thắng trong Di Sản của Người Viking EveryWay™!

Quay trúng 8 biểu tượng trùng khớp trên các trục để khơi mào chiến thắng đồ đòn, khi các biểu tượng thắng sẽ biến mất để nhường chỗ cho biểu tượng mới, không giới hạn số phản ứng chuỗi có thể xảy ra. Với mỗi chiến thắng liên tiếp, các tính năng bổ sung sẽ kích hoạt trên các trục. Hãy chú ý Vạn Năng Viking trên trục 3 và 4, mỗi biểu tượng có 2 mạng. Sau chiến thắng đầu tiên, tính năng Mở Rộng sẽ được kích hoạt, giúp Vạn Năng Viking mở rộng và bao phủ toàn bộ các trục. Sau đó, với chiến thắng liên tiếp thứ 2 và 3, người chơi lần lượt tận hưởng hệ số x2 và x3. Sau chiến thắng thứ 4, các biểu tượng 10, J và Q bị xóa khỏi các trục. Khám phá sức mạnh của Yggdrasil để thêm mạng cho Vạn Năng Viking và mở khóa Lướt Quay Miễn Phí, kèm hệ số gia tăng kéo dài đến khi hết vòng thưởng, cùng với việc xóa các biểu tượng 10, J và Q trong toàn bộ vòng chơi.

Chinh phục các trục và giành chỗ đứng trong huyền thoại Viking cùng Di Sản của Người Viking EveryWay™!

- Kích hoạt phản ứng chuỗi bằng 8 biểu tượng trùng khớp
- Vạn Năng Viking, Vạn Năng Viking Mở Rộng, hệ số leo thang và xóa biểu tượng.
- Mở khóa Lướt Quay Miễn Phí khi có 3 biểu tượng Yggdrasil trở lên

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 4
Đường Thắng	EveryWay™
Tiền Thắng Tối Đa	27.483x
Biến Động	5/5 (Cao)
Tần Suất Trúng	2/5 (Thấp – Trung Bình)
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 100
Tính năng	6 (Vạn Năng Viking, Yggdrasil, Hệ Số Thắng, Xóa Biểu Tượng Hoàng Gia, Lướt Quay Miễn Phí, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không có jackpot	90,71%, 92,76%, 94,78%, 95,69%, 95,77%
Tùy chọn RTP Có Jackpot	90,10%, 90,65%, 92,75%, 94,71%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Quay trúng 8 biểu tượng trùng khớp trên các trục để giành chiến thắng. Khi biểu tượng thắng biến mất sẽ nhường chỗ cho biểu tượng đổ vào chỗ mà không giới hạn số phản ứng chuỗi có thể xảy ra.

EveryWay™

Vạn Năng Viking và Phản Ứng Chuỗi

Vạn Năng Viking chỉ xuất hiện trên trục 3 và 4. Mỗi Vạn Năng Viking ban đầu kèm 2 mạng. Khi nằm trong tổ hợp thắng, biểu tượng này sẽ không biến mất ngay mà sẽ mất 1 mạng, đảm bảo sẽ còn xuất hiện trong nhiều chiến thắng tiềm năng nữa.

Các tính năng bổ sung trên các trục giúp người chơi hào hứng hơn, kích hoạt phản ứng chuỗi liên tiếp sau khi chiến thắng có biểu tượng Vạn Năng. Sau đây là cách kích hoạt:

Phản Ứng Chuỗi

- Mở Rộng:** Bất kỳ Vạn Năng nào trên các trục và Vạn Năng xuất hiện trong các phản ứng chuỗi sau đó sẽ mở rộng kích thước ra 1x4, bao phủ toàn bộ trục.
- x2:** Áp dụng hệ số x2.
- x3:** Áp dụng hệ số x3.
- Xóa 10, J, Q:** 10, J, Q không xuất hiện nữa.

Tất cả tính năng đã kích hoạt sẽ tắt khi kết thúc lượt quay.

Yggdrasil

Yggdrasil thêm 1 mạng vào mỗi biểu tượng Vạn Năng Viking xuất hiện trên các trục.

Lượt Quay Miễn Phí

Mở khóa Lượt Quay Miễn Phí khi quay trúng 3 biểu tượng Yggdrasil trở lên trên trục 1, 2, 5 hoặc 6. Ban đầu có 3 lượt quay miễn phí, kèm cơ hội trúng thêm 3 lượt nữa khi quay trúng thêm Yggdrasil trong tính năng. Trong Lượt Quay Miễn Phí, người chơi hưởng lợi từ tính năng Xóa biểu tượng 10, J, Q, đồng thời trải nghiệm hệ số chuyển sang hệ số gia tăng, bắt đầu từ x1. Mỗi tổ hợp thắng sẽ tăng hệ số thêm 1, kéo dài đến hết vòng thưởng. Kể cả lượt quay không có chiến thắng vẫn duy trì quy tắc thưởng thêm một lượt quay để người chơi hứng khởi tối đa.

Mua Tính Năng

- 2 Vạn Năng Viking:** Đảm bảo quay trúng 2 Vạn Năng Viking với 40x tiền cược.
- Lượt Quay Miễn Phí:** Đảm bảo quay trúng 3 biểu tượng Yggdrasil trở lên với 100x tiền cược.



ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Ghi chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
VikingsLegacyEveryWay	Tùy chọn RTP không có jackpot	vikingslegacyeveryway	vikingslegacyeve	90,71%, 92,76%, 94,78%, 95,69%, 95,77%
VikingsLegacyEveryWay	Tùy chọn RTP có jackpot	vikingslegacyeveryway	vikingslegacyeve	90,10%, 90,65%, 92,75%, 94,71%

Lũy Tiến Jackpot

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu về Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Di Sản của Người Viking EveryWay™ có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải kèm theo lũy tiến jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,10% với lũy tiến jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,10%. Tỷ lệ RTP của chính lũy tiến jackpot là 100%.

Tài gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)